
sþ. 547. Fyrirspurn [251. mál]
til landbúnaðarráðherra um aðstoð við riðuveikisvæði.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvaða ráðstafanir hefur landbúnaðarráðuneytið gert til að leiða í ljós hvernig búskapur
muni þróast á svæðum þar sem fé hefur verið skorið niður vegna riðuveiki?

2. Er um að ræða sérstaka ráðgjöf fyrir bændur á þessum svæðum?
3. Mega sauðfjárbændur á riðuveikisvæðum, sem bæta þurfa aðstöðu á jörðum sínum áður

en búskapur er hafinn á ný, eiga von á fjárhagslegri aðstoð?


